

Mẹ đỡ đầu - hành trình kết nối yêu thương

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động là hoạt động nhân văn sâu sắc, góp phần bù đắp cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn có được tình cảm ấm áp của gia đình. Sau 3 năm triển khai thực hiện, bằng tình thương, trách nhiệm, những người "mẹ đỡ đầu" đã trở thành điểm tựa, tiếp thêm động lực và chấp cánh ước mơ cho các em hướng đến tương lai tốt đẹp và tràn đầy tình yêu thương.



Cán bộ, hội viên Ban Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Những "người mẹ áo xanh"

Chống mắc bệnh hiểm nghèo mất sớm, một mình chị Hà Thị Thu, xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) bươn chải nuôi hai con nhỏ ăn học. Khó khăn chồng chất khó khăn khi chị không may bị tai nạn trong quá trình lao động, dù được điều trị tích cực nhưng đến nay chị vẫn bị liệt nửa người, nằm bất động. Thấu hiểu sự vất vả và lo lắng của mẹ, hai anh em Hà Khải Nguyên và Hà Nguyễn Phương bảo nhau học tập thật tốt, vừa chăm sóc mẹ vừa vun vén gia đình.

hết sức khó khăn khi nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ ốm đau triền miên, không đủ điều kiện nuôi cháu ăn học. Ước mơ đến trường của Giang tưởng chừng phải gác lại, nhưng chỗ cho những tháng ngày mưu sinh. Nhớ đến đây, Hà Giang lại rơm rớm nước mắt: Nhà con nghèo lắm, ăn không đủ, mẹ lại ốm đau không có khả năng cho con đi học, con buồn lắm... Nghĩ đến việc không được đi học nữa nước mắt con cứ trào ra. Thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Ban Phụ nữ Công an tỉnh phát động, Hội Phụ

nữ cụm các phòng: Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thi hành án, Hỗ trợ tư pháp và Cơ động đã nhận đỡ đầu, chăm sóc và tạo điều kiện cho Trần Bùi Hà Giang tiếp tục đến trường, thực hiện những ước mơ còn dang dở. Hàng tháng, các "mẹ đỡ đầu" về gia đình quan tâm, động viên, trao quà hỗ trợ và các nhu yếu phẩm và chia sẻ giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Trung tá Nguyễn Thị Quy, Chủ tịch Hội Phụ nữ cụm các phòng: Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,

Thi hành án, Hỗ trợ tư pháp và Cơ động cho biết: Trong những năm qua, bên cạnh công tác chuyên môn thì Hội Phụ nữ cụm thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, vào các dịp lễ, tết, những ngày kỷ niệm, Hội Phụ nữ cụm tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tổ chức các chương trình thiện nguyện và luôn được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện. Không chỉ trực tiếp quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, chương trình "Mẹ đỡ đầu" do các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh phát động còn tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút nhiều đơn vị, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Với cách làm thiết thực, hiệu quả, đến nay đã có 36 cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được các đơn vị, cá nhân trong các cơ sở hội phụ nữ công an các cấp nhận đỡ đầu.

Cùng con viết ước mơ

Ở lứa tuổi các em "ăn chưa no, lo chưa tới" thì việc mất đi người thân là nỗi đau, sự thiếu thốn rất khó lấp đầy. Hiểu được điều này, 3 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương đã chủ động kết nối với



Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương thu gom rác thải tái chế góp kinh phí hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi 18 và huy chương quốc tế

Thuộc lứa vận động viên (VDV) đầu tiên của Jujitsu Thái Bình, Ngô Thị Thảo Vân luôn cảm thấy điều may mắn nhất trên con đường thể thao thành tích cao của mình là sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ của gia đình. Tuổi 18 với những chuyến xuất ngoại thi đấu, võ sĩ Thái Bình đã xuất sắc mang về 4 huy chương vàng và bạc tại các giải vô địch thế giới, vô địch trẻ châu Á.

Để mỗi giọt mồ hôi đổ xuống không lãng phí

Bối hồi nhớ lại quãng thời gian đầu tiên đến với Jujitsu, Thảo Vân cho biết: Đó là năm học lớp 7 Trường THCS Minh Khai (Vũ Thư), thầy Lương Ngọc Phúc (huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn Jujitsu Thái Bình hiện nay) về trường tuyển sinh cho bộ môn vật, em may mắn vượt qua vòng tuyển chọn. Kết thúc năm học ấy, được sự đồng ý của bố mẹ, thầy cô, em chuyển lên học và tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Sau hơn 1 năm tập luyện bộ môn vật, đội tuyển Jujitsu được thành lập với nồng cốt là các HLV, VDV

từ bộ môn vật chuyển sang. Nhận được lời đề nghị của thầy về việc thử sức với bộ môn mới, Thảo Vân đã dành nhiều thời gian tự tìm hiểu qua những bài viết, video trận đấu được đăng tải trên nhiều kênh thông tin và cảm thấy rất ấn tượng với môn võ này bởi có thể giúp một người nhỏ bé chiến thắng đối thủ cao lớn hơn mình nhờ võ nghệ và kỹ thuật. Em thấy điều may mắn nhất là dù thời điểm đó mình còn nhỏ tuổi nhưng luôn nhận được niềm tin rất lớn từ bố mẹ. Ở giai đoạn bắt đầu chuyển lên Trung tâm hay khi quyết định chuyển sang bộ môn mới, bố mẹ luôn động viên phải cố gắng, kiên định theo đuổi đam mê.

Gia đình không có truyền thống thể thao thành tích cao nhưng với điểm tựa là niềm tin của bố mẹ, Thảo Vân nhanh chóng bắt nhịp với bộ môn mới, bên bi tập luyện để có thể trở thành VDV xuất sắc, tham gia nhiều giải đấu lớn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là giải trẻ vô địch quốc gia năm 2023 diễn ra tại Thanh Hóa. Dù đây không phải giải đấu đầu tiên trong sự nghiệp thể thao thành tích cao nhưng ấn tượng sâu sắc với Thảo Vân là em phải giảm gần 10kg trong điều kiện tập luyện với cường độ cao. Có những thời điểm áp lực, mệt mỏi đến cho nản chí, em đã nghĩ rằng bước đường thể

thao thành tích cao thật gian nan với mình. HLV Lương Ngọc Phúc cho biết: Với những giai đoạn như vậy, HLV luôn phải xác định với VDV mỗi giải đấu là sự đánh giá khách quan nhất kết quả tập luyện của các em, phải làm sao để mỗi giọt mồ hôi của mình đổ xuống trên sàn tập không lãng phí! Đồng thời, HLV luôn phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh của VDV để có thể kịp thời thông báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn trong việc tập luyện, định hướng đặt ra cho giai đoạn tiếp theo để tạo nên sự đồng thuận. Từ đó, phụ huynh có sự đồng hành về tâm lý, sát cánh cùng đội tuyển nói chung, cá nhân VDV nói riêng quyết tâm vượt qua khó khăn, giúp cho các em vững vàng, ổn định hơn. Đối với VDV Thảo Vân ở giải trẻ vô địch quốc gia năm 2023, sau giai đoạn khó khăn vì ép cân, em đã nỗ lực vươn lên, đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng, làm dày thêm bảng thành tích của cá nhân mình và đóng góp vào số lượng 25 huy chương các loại đạt được của VDV Thái Bình tại giải đấu.

Chuyến xuất ngoại đầu tiên

Với thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc gia, từ năm 2022 đến nay, VDV Thảo Vân luôn nằm trong danh sách tập trung của đội tuyển Jujitsu quốc gia. Tháng 5/2024, được sự tin tưởng của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, Thảo Vân có giải đấu quốc tế đầu tiên trong cuộc đời thể thao thành tích cao của mình - giải vô địch trẻ châu Á tại UAE. Em tham gia tranh tài ở 3 nội dung và xuất sắc đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Đây là lần đầu tiên bộ môn Jujitsu Thái Bình có VDV được thi đấu tại giải vô địch trẻ châu Á. Thành công của Thảo Vân là tiền đề để đội tuyển có những định hướng tốt hơn trong việc tập luyện cho các VDV tiếp theo. Về giải đấu này, Thảo Vân chia sẻ: Lần đầu tiên thi đấu ở nước ngoài, em gặp khó khăn vì khí hậu tương đối nóng, đồ ăn không hợp khẩu vị nhưng vì có sự chuẩn bị sẵn sàng về thực phẩm mang theo nên em có thể chủ động về nhu cầu của bản thân. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất với em là việc thi đấu trong môi trường điều hòa, khác hoàn

KHẢO SÁT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Giải pháp nâng chất lượng hoạt động ngành bảo hiểm xã hội

Với mong muốn nhận được nhiều ý kiến phản hồi để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đang tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2024.

Theo ông Trình Xuân Hiệu, Trưởng phòng Truyền thông, BHXH tỉnh: Việc khảo sát được triển khai bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, tập trung vào 2 tiêu chí đó là đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công do ngành BHXH Việt Nam cung cấp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở BHXH tỉnh, huyện; tổ chức dịch vụ thu; tổ chức dịch vụ chi trả chế độ BHXH, BHTN; các cơ sở khám chữa bệnh BHYT và giao dịch điện tử. Qua việc tổ chức khảo sát, cơ quan BHXH đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia, thu hưởng BHXH, BHYT, BHTN một cách khách quan; đồng thời nắm bắt những mong muốn và khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tham gia và thu hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Từ đó để xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ; tăng

cường nhận thức, văn hóa thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động công tác tại BHXH tỉnh, BHXH huyện với phương châm "lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm phục vụ".

Là người đang tham gia loại hình BHYT do cơ quan BHXH thực hiện, chị Hoàng Thị Chinh ở phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) nhận được phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về sự phục vụ của ngành BHXH trong năm 2024. Chị Chinh cho rằng đây là sự cầu thị rất lớn của ngành BHXH nhằm lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đa chiều từ chính bản thân người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Với cá nhân, chị Chinh đánh giá rất cao về sự chuyển đổi mạnh mẽ của ngành BHXH, từ tinh thần, thái độ phục vụ đến công tác cải cách thủ tục hành chính. Mặc dù vậy, với những gì còn đang băn khoăn và chưa hài lòng, thông qua tổ chức khảo sát này, chị sẽ có những đánh giá khách quan, công tâm cũng như có những góp ý để ngành BHXH tiếp thu, đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Hoạt động khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp góp phần thể hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

ĐỖ HỒNG GIÀ



Người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT tại thành phố Thái Bình tham gia cuộc khảo sát của ngành BHXH.

toàn với việc tập luyện, thi đấu trong nước khiến em xuống sức rất nhiều. Đặc biệt, trong trận chung kết nội dung Fighting, đối thủ là VDV có thể hình vượt trội hơn hẳn. Bên sát vào trận đấu, em bám sát chiến thuật được HLV đưa ra, vượt qua tâm lý lo lắng, hồi hộp, phát huy tối đa thế mạnh của bản thân mình để hoàn thành nhiệm vụ với vẻ hăng hái, đất nước.

Không ngủ quên trên chiến thắng, ngay sau thành công tại giải vô địch trẻ châu Á, trở về nước, Thảo Vân bắt tay ngay vào tập luyện, thành công liên tiếp ở những giải đấu quốc gia. Tháng 9/2024, Thảo Vân tiếp tục là 1 trong 4 VDV Thái Bình được tham gia thi đấu giải Jujitsu bãi biển vô địch thế giới diễn ra tại Pattaya, Thái Lan. Từ kinh nghiệm đã có ở giải đấu quốc tế, em chuẩn bị tâm lý, kỹ chiến thuật sẵn sàng hơn, qua đó đạt 2 huy chương vàng ở nội dung Nogi và đồng đội nữ hạng cân trên 63kg và là một trong những VDV có thành tích xuất sắc tại giải.

Bộ môn Jujitsu dự kiến sẽ nằm trong chương trình thi đấu SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan. Do vậy, dù các giải đấu quốc tế trong năm 2024 đã kết thúc, lúc này võ sĩ Thái Bình Ngô Thị Thảo Vân vẫn miệt mài tập luyện, tăng cường tham gia tập huấn, thi đấu để có được thể lực, phong độ tốt nhất, hướng tới mục tiêu mang vinh quang về cho quê hương, đất nước, hoàn thành sứ mệnh với đội tuyển của mình.

TÚ ANH



Vận động viên Ngô Thị Thảo Vân giành huy chương vàng giải vô địch Jujitsu quốc gia năm 2024.